

## เกียรติภูมิของสมาชิกสมาคมวิชาชีพการพยาบาล (The Prestige of the Member of Nurses' Association)

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพา

วิชาชีพการพยาบาลของประเทศไทย ได้รับการยกย่องจากสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ และประเทศสมาชิกว่ามีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ ทั้งด้านการบริหารจัดการ วิชาการ และสมาชิกสัมพันธ์ ทั้งยังมีบทบาทอย่างโดดเด่นในการผลักดันการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลของไทยในทุก ๆ ด้านมาโดยตลอด จึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีความมั่นคง แข็งแรง และได้แสดงบทบาทของสมาคมวิชาชีพอย่างชัดเจน เฉกเช่นสมาคมวิชาชีพอื่น ๆ ที่ได้มีขึ้นแล้วในประเทศไทย เช่น แพทยสภาและสหภาพพยาบาล เป็นต้น จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สมาชิกของสมาคมพยาบาลฯ ทุกคนควรได้ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมวิชาชีพสตรีที่มีการก่อตั้งมานานที่สุด และมีสมาชิกเป็นสตรีจำนวนมากที่สุด จึงแสดงได้ถึงพลังสตรีที่ยิ่งใหญ่ของสมาคมพยาบาลฯ พลังนี้เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งได้แสดงออกซึ่งพลังดังกล่าวมาตลอดชีวิตของสมาคมพยาบาลฯ ในโอกาสอันเหมาะสมและตามความถูกต้อง ผลที่เห็นได้ชัดคือ การกำเนิดของ “สภาการพยาบาล” ที่สมาคมพยาบาลฯ

โดยคณะกรรมการอำนวยการฯ และผู้เกี่ยวข้องหลายยุค หลายสมัย เป็นเวลา 14 ปี งานนี้จึงประสบความสำเร็จดังเช่นปัจจุบัน ทำให้วิชาชีพการพยาบาลมีความเป็นอิสระในการควบคุมตนเองอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ประวัติศาสตร์ของวิชาชีพการพยาบาลไทยจึงควรจารึกไว้ ท่านในฐานะสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ จึงควรได้รับเกียรติภูมิอันนี้ด้วยเช่นกัน

ณ บัดนี้สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย มีหลักฐานอันมั่นคงที่ท่านสมาชิกจะกล่าวอ้างได้อย่างภาคภูมิใจไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ ที่ใดในโลกนี้ สถานภาพของสมาคมฯ เท้าเทียมกับสมาคมพยาบาลฯ ของประเทศที่ยิ่งใหญ่ในโลก ไม่ว่าจะ เป็นสหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือประเทศใด ๆ ก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศเล็ก ๆ ในแถบเอเชีย แต่บทบาทของวิชาชีพการพยาบาลของเรามีได้เล็กเลย สมาคมฯ ได้แสดงบทบาทของความเป็นสมาคมวิชาชีพการพยาบาลอย่างสมบูรณ์ เต็มเปี่ยมเป็นที่ประจักษ์ของชาวโลกมาโดยตลอด

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เป็นสมาชิกของสภาการพยาบาลระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี โดยต้องเสียค่าสมาชิกเป็นประจำทุกปีด้วยเงินเรือนหมื่นและจะสูงขึ้น

เรื่อย ๆ การเป็นสมาชิกของ ICN (International Council of Nurses) นั้นต้องเป็นในนามของสมาคมฯ สมาชิกของสมาคมฯ จึงจะได้ประโยชน์จาก ICN และนี่คือความเป็นสากลที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสร้างให้แก่สมาชิก และนี่คือเกียรติภูมิอันหนึ่งของสมาชิกที่ท่านภาคภูมิใจได้ เมื่อสมาคมฯ ได้เป็นสมาชิกของ ICN ผลที่สมาชิกได้รับคือเครือข่ายระหว่างประเทศ ทุนการศึกษาต่างประเทศ (เช่น ทุน 3M ทุนของ INFY : ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น) การเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เอกสารวิชาการจากทั่วโลก ข่าวสารวิชาชีพการพยาบาลจากทั่วโลก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สมาชิกสมาคมฯ ทุกคนมีสิทธิได้รับ และมีผู้ได้รับทุนเหล่านี้มาแล้วทั่วประเทศเป็นจำนวนมากในทุกวงการของวิชาชีพการพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมสาขาภาคฯ ทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เป็นประจำต่อเนื่องตลอดปี ซึ่งสมาชิกของสมาคมฯ จะได้รับข่าวสารและเข้าร่วมประชุมได้ในอัตราสมาชิกเท่ากันเป็นบริการที่สมาคมฯ ให้กับสมาชิกนั่นเอง การได้เข้าร่วมประชุมวิชาการคือการส่งเสริมความรู้และให้ก้าวหน้าต่อวิชาการของวิชาชีพการพยาบาลที่ได้รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เป็นการสร้างคุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลทวงหนึ่ง แม้ว่าจะดูเสมือนไม่ได้แข่งขันทางวิชาการมากนัก แต่สมาคมฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมานานกว่า 30 ปี หรือเท่ากับอายุของสมาคมฯ สาขาภาคฯ ทุก ๆ ภาค

การดำเนินงานของสมาคมพยาบาลฯ ต้องมีกำลังเงิน กำลังคน และสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ หากจะวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาแล้ว สมาคมฯ มีกำลังเงินส่วนใหญ่มาจาก “ค่าสมาชิก” รายได้อื่น ๆ จะเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น

เช่น การหารายได้ การประชุมวิชาการ เหล่านี้ไม่สามารถจะยึดเป็นช่องทางทางการเงินเป็นการประจำได้เลย ดังนั้นการรณรงค์สมาชิกจึงเป็นกิจกรรมสำคัญของสมาคมฯ ซึ่งก็จะมาถึงประเด็น “ถ้าเป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลแล้วจะได้อะไร”

คำตอบ สมาคมพยาบาลฯ ให้อะไรกับสมาชิกบ้าง

1. ด้านเกียรติภูมิของความเป็นวิชาชีพการพยาบาลของพยาบาลไทย เกียรติภูมินี้เป็นเกียรติภูมิละดับชาติและนานาชาติ ซึ่งในประเทศ ที่พัฒนาแล้วยึดถือเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก้าวหน้าเข้าสู่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Countries) และเป็นประเทศแนวหน้าในเอเชียทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมือง เช่นนี้แล้วสถานภาพของวิชาชีพย่อมต้องนำหน้าเช่นกัน สมาคมวิชาชีพจึงเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพที่สำคัญยิ่ง ซึ่งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยได้เจริญก้าวหน้ามาถึงจุดปัจจุบัน ที่ก้าวหน้าสมาคมวิชาชีพในประเทศที่พัฒนาแล้ว แม้ว่าความแข็งแกร่งยังไม่ชัดเจนนัก แต่โดยรูปแบบและระบบก็เป็นที่ยอมรับแล้วทั่วโลก

ปรากฏการณ์ที่ชัดเจนคือ ไม่ว่าท่านจะสมัครงาน ณ ที่ใดในประเทศหรือต่างประเทศก็จะตอบคำถามว่า “เป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพอะไรบ้าง” ถ้าคำตอบคือไม่มีเลยเปรียบเทียบกับคำตอบว่าเป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลฯ ความหมายย่อมแตกต่างกันไปได้มาก นั่นคือ ความเชื่อถือศรัทธาในความเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพย่อมเกิดขึ้นแล้วแน่นอนสำหรับในประเทศที่เจริญแล้วถือว่าเรื่องนี้สำคัญมาก และจะไม่รับเข้าทำงาน หากยังไม่เป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพฯ ตามประวัติศาสตร์ของการไปทำงานในสหรัฐอเมริกาของพยาบาลไทย ยืนยันได้ชัดเจนว่าการเป็นสมาชิกของสมาคม

ที่เจริญแล้วด้านการพยาบาล ทุก ๆ ประเทศ ยอมรับพยาบาลไทย ด้านวิชาการและการปฏิบัติ เพียงต้องสามารถสื่อสารภาษา กับประชาชนของประเทศเหล่านั้นได้อย่างดีด้วย นี่คือนคุณค่าของการเป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลที่สมาชิกได้รับที่มีอาจเทียบค่าได้ด้วยเงิน

**4. การศึกษาต่อในระดับสูงในประเทศที่มีความเจริญด้านการพยาบาลสูง** เป็นที่เข้าใจกันดีมาช้านานแล้วว่าระบบการศึกษาของไทยเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญสูงสุดด้านการพยาบาล จึงทำให้พยาบาลไทยมีโอกาสศึกษาต่อได้โดยง่าย หากมีความสามารถทางภาษาเพียงพอ ในเรื่องนี้สมาคมพยาบาลฯ มีบทบาทเชิงการผลักดันการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาพยาบาลของไทยมาทุกยุคทุกสมัยในลักษณะขององค์กรวิชาชีพที่ไม่มีอำนาจทางกฎหมาย จึงสามารถสร้างพลังผลักดันได้อย่างดี เท่ากับได้สร้างควมก้าวหน้าของวิชาชีพได้ด้วยดีมาตลอดและสมาคมพยาบาลฯ เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างควมเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์สู่วิชาชีพการพยาบาลมาแล้วโดยตลอด สมาชิกของสมาคมฯ จึงได้รับอานิสงฆ์ดังกล่าว คือ ได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาพยาบาลของไทยที่มีคุณค่าเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น ๆ ในประเทศไทยและในโลก

เกียรติภูมิเช่นนี้ ท่านได้รับจากสมาคมพยาบาลฯ ด้วยการสั่งสมคุณค่ามากกว่า 60 ปี

ของสมาคมพยาบาลฯ ของไทย ดังนั้นคงกล่าวได้อย่างสบายใจว่าสมาคมพยาบาลฯ ได้ให้ประโยชน์แก่สมาชิกโดยตลอดต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งในอดีตถึงสมมาสู่ปัจจุบัน และคงมีผลสูอนาคตอีกยาวนาน

**คำถามที่สมาชิกควรจะถามตนเอง** คือ ท่านได้ให้อะไรกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมสาขาภาคฯ บ้าง เช่น

1. ท่านได้รักษาเกียรติภูมิของวิชาชีพการพยาบาลไทยได้อย่างดียิ่ง ด้วยการคงคุณค่าของตนเองในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามจรรยาบรรณและข้อบังคับของสภาการพยาบาลหรือไม่
2. ท่านได้ร่วมกิจกรรมของสมาคมพยาบาลฯ อย่างสร้างสรรค์ จริงใจ และอุทิศสมอง-สติปัญญา ความสามารถ เวลา และเงินแก่สมาคมฯ บ้างหรือไม่
3. ท่านได้ตั้งใจจริงในการสร้างควมก้าวหน้าให้แก่วิชาชีพการพยาบาลไทยด้วยการสร้างควมเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและหน่วยงานหรือไม่
4. ท่านได้ส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีและแก้ไขภาพพจน์ทางลบให้แก่สมาคมพยาบาลฯ บ้างหรือไม่

คงจะถามคำถามได้อีกมาก นี้เพียงตัวอย่างคำถามเท่านั้น เพื่อการย้อนคิดถึงประโยชน์พึงมีพึงได้ร่วมกันของสมาคมพยาบาลฯ และสมาชิก

